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Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe  
 

Heb ei gadarnhau 
Cofnodion Cyfarfod y Bwrdd Iechyd  

a gynhaliwyd  
yn Ystafell y Mileniwm, Pencadlys y Bwrdd Iechyd, Baglan a thrwy Microsoft Teams 

Aelodau'r Bwrdd a 
oedd yn Bresennol 
Emma Woollett   Cadeirydd Dros Dro  
Tracy Myhill  Prif Weithredwr  
Martyn Waygood        Is-gadeirydd Dros Dro  
Richard Evans   Cyfarwyddwr Meddygol  
Christine Williams        Cyfarwyddwr Dros Dro Nyrsio a Phrofiad y Claf  
Chris White Prif Swyddog Gweithredu / Cyfarwyddwr Therapïau a Gwyddor Iechyd  
Siân Harrop-Griffiths Cyfarwyddwr Strategaeth  
Keith Reid  Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd (tan gofnod 276/20) 
Darren Griffiths  Cyfarwyddwr Cyllid Dros Dro  
Kathryn Jones   Cyfarwyddwr Dros Dro y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol 
Nuria Zolle   Aelod Annibynnol  
Jackie Davies  Aelod Annibynnol  
Mark Child           Aelod Annibynnol  
Maggie Berry  Aelod Annibynnol  
Martin Sollis  Aelod Annibynnol  
Keith Lloyd                  Aelod Annibynnol 
Andrew Jarrett Aelod Cysylltiol o'r Bwrdd   
Hefyd yn Bresennol: 
Pamela Wenger  Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol 
Matt John                       Prif Swyddog Digidol a Chyfarwyddwr Cyswllt Gwasanaethau Digidol  
Hannah Evans  Cyfarwyddwr Trawsnewid  
Hugh Patrick  Cyngor Iechyd Cymuned  
Steve Spill                      Cynghorydd Arbennig i'r Bwrdd  
Irfon Rees   Pennaeth y Staff 
Claire Mulcahy   Rheolwr Llywodraethu Corfforaethol 
 

Rhif Cofnod  Gweithrediad 

266/20 YMDDIHEURIADAU   

 Derbyniwyd ymddiheuriadau ar gyfer absenoldeb gan Reena Owen, 
Aelod Annibynnol.  

 

267/20 CROESO / SYLWADAU AGORIADOL  
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 Croesawodd Emma Woollett bawb i gyfarfod llif byw y bwrdd iechyd, 
yn enwedig unrhyw aelodau o'r cyhoedd a oedd yn gwylio trwy 
YouTube a Kathryn Jones, a oedd yn mynychu ei chyfarfod cyntaf fel 
Cyfarwyddwr dros dro y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol.  

 

268/20 DATGANIAD O FUDDIANNAU  

 Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.   

269/20 STORI CLAF   

 
Derbyniwyd stori claf.  
 
Cyflwynodd Christine Williams stori’r claf, gan nodi ei bod yn nodi 
profiad claf a oedd yn Ysbyty Treforys am fwy na mis yn gwella o 
salwch difrifol. Mae'r claf yn disgrifio amgylchedd y ward, y sŵn, y 
gwres a'r clawstroffobia a'i angen i gael mynediad i fannau y tu allan 
yn yr awyr iach. 
 
Amlygodd Christine Williams sut mae'r fideo yn dangos pwysigrwydd 
i gleifion brofi'r tu allan a pha mor bwysig yw hi i'w hadsefydlu. Bu 
rhai datblygiadau prosiect cwrt i ddiwallu'r angen hwn, gan gynnwys: 
 

 roedd yr adran ffisiotherapi wedi agor cwrt ar gyfer therapi yn 
Ysbyty Treforys;  

 derbyniodd tîm yr amgylchedd grant gan Keep Britain Tidy i 
wella'r ardal a mynediad i'r cwrt yn Ysbyty Gorseinon;  

 roedd prosiect mawr gyda Gardd Fotaneg Genedlaethol 
Cymru i wella'r amgylchedd gwyrdd ar ein holl safleoedd.  

 
Ychwanegodd fod y datblygiadau hyn yn bwysig ond y mater 
allweddol i fynd i'r afael ag ef yw mater ysmygu ar bob safle ac 
effaith hynny ar ein cleifion.  
 
Wrth drafod, codwyd y pwyntiau canlynol:  
 
Holodd Martyn Waygood a oedd y cyfleusterau a oedd oddi ar 
derfynau yn flaenorol oherwydd mater ysmygu bellach ar gael. 
Dywedodd Christine Williams fod mater ysmygu ar draws ein holl 
safleoedd wedi cael ei drafod mewn nifer o fforymau ac roedd mynd 
i'r afael â'r mater hwn yn heriol. Mae rhai cyrtiau wedi'u hagor i 
ganiatáu mynediad, a bydd y prosiectau parhaus yn cefnogi hynny 
wrth symud ymlaen. 
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Tynnodd Mark Child sylw at fanteision mynediad i fannau gwyrdd yn 
lles ac iechyd meddwl y cyhoedd a'r buddion gwell i gleifion o ran eu 
hadsefydlu. Dywedodd fod yn rhaid i'r bwrdd iechyd wneud pob 
ymdrech i orfodi'r gwaharddiad ar ysmygu ar ein holl safleoedd.   
 
Dywedodd Tracy Myhill fod hwn hefyd yn broblem i staff o ran 
ysmygu goddefol. Codwyd y mater mewn sesiwn ddiweddar ‘Cwrdd 
â’r Tîm Gweithredol’ o ran yr effaith ar ein staff. Dywedodd y byddai'r 
rheoliadau'n newid y flwyddyn nesaf.  Byddai gwaharddiad ysmygu 
ar bob safle a byddai pwerau gorfodi yn cael eu rhoi ar waith.  

Penderfyniad - Nodwyd y stori claf hon.   

270/20 COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL  

 Derbyniwyd a chadarnhawyd cofnodion y cyfarfodydd a 
gynhaliwyd ar Orffennaf 2020 fel cofnod gwir a chywir. 

 

271/20 MATERION SY'N CODI   

 (i) Cofnod 236/20 - Cyflwyno Cynllun Chwarter Un  

Cyfeiriodd Maggie Berry at dudalen 10 o'r cofnodion mewn 
perthynas â'r cynllun cyfalaf dewisol.  Mae'n nodi y byddai 
diweddariad yn cael ei dderbyn yn y cyfarfod heddiw. Dywedodd 
Darren Griffiths fod y cynllun cyfalaf yn ymddangos yng 
Nghynllun Chwarteri 3 a 4 a hefyd o fewn y diweddariad cyllid yn 
nes ymlaen ar yr agenda. 

 

272/20 LOG GWEITHREDU  

 Derbyniwyd a nodwyd y log gweithredu.  

273/20 ADRODDIAD Y CADEIRYDD   

 Derbyniwyd diweddariad ar lafar gan y cadeirydd.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Emma Woollett y 
pwyntiau a ganlyn: 

- Mae sefyllfa COVID-19 yn symud yn gyflym ac rydym bellach 
ar rybudd COVID uchel;  

- Fel bwrdd iechyd rydym yn gweithio'n agos gyda'r 
awdurdodau lleol ac mae gennym gynlluniau cadarn ar waith;  
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- Y neges allweddol i’r cyhoedd yw ‘cydymffurfiwch â 
Llywodraeth Cymru os gwelwch yn dda ac yn benodol â 
rheolau estynedig yr aelwydydd’;  

- I wyrdroi'r cynnydd mewn trosglwyddiad, roedd yn hanfodol 
ein bod i gyd yn cyfyngu ar ein cymdeithasu fel y nodir yn y 
canllawiau;  

- Po fwyaf y gallwn gydymffurfio, y gorau y gallwn reoli'r firws a 
chyfyngu ar yr effaith ar ein gwasanaethau;   

- Roedd hyn yn alwad gan bob un ohonom yn y bwrdd iechyd 
er mwyn cynnal y cyflawniadau a wnaed yn ystod misoedd 
cyntaf y pandemig;  

- O ran trefniadau llywodraethu, roedd pob pwyllgor bellach ar 
waith fel y cynlluniwyd, a phob un yn cael ei gynnal o bell sy'n 
gweithio'n dda;  

- Roedd Datblygiad y Bwrdd wedi'i adfer a bydd un yn digwydd 
ar 7 Hydref a fydd yn cynnwys sesiynau gyda'r rhwydwaith 
Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME), Arolygiaeth Iechyd 
Cymru (HIW) ac Iechyd y Cyhoedd;   

- O ran y strwythur llywodraethu, bydd hyn yn parhau i fod yn 
hyblyg i ymateb i sefyllfa COVID-19 a sicrhau bod gennym y 
tryloywder a'r atebolrwydd sy'n ofynnol;  

- Dangosodd yr Asesiad Strwythuredig diweddar gan Archwilio 
Cymru fod y Bwrdd wedi cynnal llywodraethu da trwy gydol y 
pandemig, gyda ffocws parhaus ar gyllid a pherfformiad wrth 
ymateb i'r sefyllfa.  

- Roedd y recriwtio ar gyfer y Prif Weithredwr newydd ar y gweill 
ac yn mynd yn dda a byddai diweddariad yng nghyfarfod 
nesaf y Bwrdd;  

- Roedd yr hysbyseb ar gyfer swydd sylweddol yr Is-gadeirydd 
allan ar ddiwedd y mis hwn, a bwriedir cynnal cyfweliadau 
ddechrau mis Rhagfyr;  

- Mewn cyfarfod o Gydbwyllgor Bargen y Ddinas roedd yn dda 
gweld cynnydd, yn enwedig i'r campysau gwyddorau bywyd 
yn Singleton a Threforys a'r pentref gwyddor bywyd a lles yn 
Llanelli;  

- Cynhaliwyd cyfarfod Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer 
Iechyd (ARCH) y mis hwn a oedd yn cynnwys y tri phartner: 
Hywel Dda, Swansea University and Swansea Bay Health 
Board.  Gwnaethom ailddatgan ein hymrwymiad i 
gydweithredu, gan ganolbwyntio ar nifer gyfyngedig o feysydd 
allweddol;  
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- Roedd y diweddariad misol i aelodau’r Senedd ac Aelodau 
Seneddol wedi bod yn ddefnyddiol iawn a rhoddir diolch i’n 
gwleidyddion lleol am eu cefnogaeth a’u mewnwelediad.  

Penderfyniad - Dylid nodi'r adroddiad.   

274/20 ADRODDIAD Y PRIF WEITHREDWR   

 Derbyniwyd adroddiad diweddaru gan y Prif Weithredwr.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Tracy Myhill y pwyntiau a 
ganlyn: 

- O ran ymateb COVID-19, roedd yr adroddiad ysgrifenedig 
bellach wedi dyddio o ran nifer yr achosion, sy'n dangos y 
newid sylweddol ledled y wlad;  

- Hoffai adleisio ple'r Cadeirydd i'n helpu wrth inni 
symud i gyfnod heriol iawn ac annog y cyhoedd i 
ddilyn y canllawiau, oherwydd gall hyn wneud 
gwahaniaeth. Gwerthfawrogir yn fawr unrhyw 
gefnogaeth gan unrhyw un i helpu i atal y lledaeniad;  

- Bydd swyddogion gweithredol yn cael trafodaeth fanylach yr 
wythnos nesaf i sicrhau ein bod yn ymateb i'r heriau yn 
briodol;  

- Bydd cynllun Gweithredol Chwarteri 3 a 4 yn hanfodol i ni yn 
ystod y chwe mis nesaf, ynghyd â gofal heb ei drefnu sy'n 
rhan hanfodol o'r cynllun hwnnw;  

- Rydym yn parhau â'n hymgysylltiad mewnol â gweithwyr y 
bwrdd iechyd. Cynhaliwyd sesiwn Cwrdd â’r Tîm 
Gweithredol ddoe ac mynychodd dros 150 o staff drwy 
ddulliau rhithwir;  

- Bydd swyddogion gweithredol yn parhau i ymgysylltu fel hyn 
â'n gweithwyr;  

- Diolchodd Tracy i staff, sydd wedi aros yn ddiysgog dros yr 
haf, am bopeth a wnânt. Ychwanegodd ein bod bellach yn 
symud i mewn i amser anoddaf y flwyddyn ac mae angen i 
ni ofalu am ein gilydd a'n staff dros y chwe mis nesaf. 

 

Penderfyniad
: 

- Dylid nodi'r adroddiad.   

275/20 DIWEDDARIAD COVID-19   
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 - Diweddariad Cyffredinol 

Derbyniwyd adroddiad yn nodi diweddariad mewn perthynas â 
Covid-19.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Keith Reid y pwyntiau canlynol: 

- Rydym nawr yn gweld nifer yr achosion cadarnhaol yn 
cynyddu ar draws Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, 

- Mae dirywiad sylweddol yn y sefyllfa o ddydd i ddydd, sy'n 
golygu ein bod bellach yn y parth trothwy coch ar gyfer 
gweithredu.  

- Mae mwy na 50 o achosion fesul 100k dros y 7 diwrnod 
diwethaf. Mae ystyriaeth yn cael ei rhoi i'r angen i weithredu 
mesurau cloi lleol, ac mae trafodaethau brys yn cael eu cynnal 
ar hyn o bryd mewn perthynas â hyn;   

- O ran y cynllun ymateb i atal, mae'r adroddiad yn nodi'r dull 
uwchgyfeirio ac yn canolbwyntio ar wella mesurau rheoli lleol 
cyn rhoi mesurau rheoli Llywodraeth Cymru ar waith;  

- Grŵp amlasiantaethol yw'r Tîm Rheoli Digwyddiadau sydd ag 
awdurdod i gyfarwyddo awdurdodau i weithredu ac 
adroddiadau i Lywodraeth Cymru i ofyn am gefnogaeth ac 
actifadu'r digwyddiadau wrth gefn lleol;  

- Roedd dwy neges allweddol i'r gymuned leol i'n helpu i gadw'r 
firws dan reolaeth:  

o Yn gyntaf, os ydych chi'n profi symptomau - twymyn, 
peswch neu golli arogl / blas, mae angen i chi ynysu.  
Mae hyn yn bwysig iawn gan y bydd oedi mewn hunan 
ynysu yn gyrru haint yn y gymuned. Sicrhewch eich 
bod chi'n cael prawf; mae gallu yn y system i gael 
prawf yn brydlon; ac 

o Yn ail, mae angen i'r cyhoedd ystyried a dilyn 
canllawiau cymdeithasu a rheol chwech. Ni ddylai mwy 
na chwech o bobl o aelwydydd estynedig gwrdd y tu 
fewn a rhaid iddynt berthyn i'r un grŵp aelwydydd 
estynedig. Gall hyd at bedwar cartref ffurfio cartref 
estynedig.  

- Bu cynnydd yn y cleifion sy'n cael eu derbyn i Dreforys a'r 
Adran Gofal Dwys gyda symptomau COVID-19 difrifol;  

- Rydym yn canolbwyntio ar ba mor dda y gallwn ni a'r cyhoedd 
reoli'r firws yn y gymuned;  

- Mae'r niferoedd cynyddol hyn yn ddarlun sobreiddiol ac mae 
angen delio â hyn ar frys;  
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- Mae’r Cynllun Atal ac Ymateb yn ddogfen iteraidd, sydd yn 
gosod y sbardunau uwchgyfeirio yn glir;  

- Mae tîm rheoli digwyddiadau amlasiantaethol sy'n cynnwys 
Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot o dan y trefniant 
cynllunio brys ac mae angen i ni gydymffurfio â'r hyn a 
gyfarwyddir oddi yno;   

(ii) Profi, Olrhain a Diogelu (TTP) 

Derbyniwyd adroddiad yn darparu diweddariad ar brofi, olrhain a 
diogelu.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Keith Reid a Siân Harrop-
Griffiths y pwyntiau canlynol: 

- O ran y tîm TTP, maent wedi cynyddu'r llwyth gwaith ac yn 
rheoli olrhain cyswllt mewn modd amserol. Mae cymorth ar y 
cyd rhwng awdurdodau lleol CNPT ac Abertawe ar gyfer 
olrhain contractau;  

- Mae problemau'n codi oherwydd y nifer cynyddol o 
gysylltiadau fesul achos, ac ni fyddai hyn yn digwydd pe bai 
rheol 6 yn cael ei chymhwyso. Mae yna oedi hefyd wrth geisio 
profion wrth gael symptomau; 

- Ar gyfer TTP, roeddent wedi recriwtio ar gapasiti 50% i 
ddechrau ac maent bellach hyd at gapasiti 100%, gyda staff 
yn cael eu tynnu i mewn ar unwaith;  

- Mae cynnydd yn y gallu i brofi fel bod y cyhoedd yn gallu cael 
mynediad, ac rydym yn annog y cyhoedd i gael eu profi;  

- O ddydd Llun ymlaen, byddai saith uned brofi symudol, ar 
gael yn lleol yn yr ardal, yn cynnal sesiynau trwy gydol yr 
wythnos.  Rydym hefyd yn trafod uned brofi cerdded drwodd 
yn Theatr Fawr Abertawe;  

- Mae Archwilio Cymru wedi cynnal adolygiad o'r broses brofi a 
bydd y canlyniadau'n cael eu trafod yn fuan;  

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol:  

Dywedodd Mark Child iddo gael sgwrs ddiweddar ag Aelod Seneddol 
o Lundain a ganmolodd ein record olrhain a lefel yr olrhain yr ydym 
yn ei wneud. O ran nifer yr achosion, gofynnodd a oedd y rhain 
wedi'u gwasgaru ar draws y gymuned neu a oeddent wedi'u clystyru. 
Atebodd Keith Reid, gan nodi y bu tuedd sylfaenol yn y cynnydd 
mewn achosion a phatrwm anarferol o gopaon achosion saith 
diwrnod ar wahân. Bu rhai clystyrau arwahanol ar draws y gymuned; 
rydym wedi gweld nifer o glystyrau gyda hyd at ddwsin o achosion a 
hefyd rhai achosion achlysurol ar draws yr ardaloedd. Os byddwn yn 
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parhau i weld cynnydd mewn achosion a drosglwyddir gan y 
gymuned, byddai hyn yn sbarduno'r mesurau cloi lleol.  

O ran profi mewn cartrefi gofal, nododd Mark Child ei bod yn 
hanfodol bod gan y sector hwn hyder llawn yn y bwrdd iechyd wrth 
symud ymlaen. Mae angen i ni sicrhau ein bod yn ymateb i brofion 
staff a thrigolion mewn cartrefi gofal a chynyddu'r profion yn ôl yr 
angen.  Atebodd Keith Reid, gan nodi bod cyferbyniad sylweddol yn 
y profion labordy rhwng labordai’r DU a’r rhai a redir gan Iechyd 
Cyhoeddus Cymru. Roedd Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi ehangu 
labordai yng Nghymru er mwyn i ni allu cyrchu rhai slotiau profi 
ychwanegol. Mewn perthynas â chartrefi gofal, mae'n rhaid i ni 
barhau i fynd trwy labordai goleudai, a chafwyd ymdrech barhaus i 
sicrhau bod canlyniadau'n cael eu sicrhau wrth droi'n gyflym. Os 
bydd achosion a amheuir yn codi, rydym yn cynnal profion cartref 
cyfan mewn 24 awr gyda chanlyniadau cyflym. Dyma’r ffordd yr 
ydym wedi lliniaru’r risg.  

Holodd Andrew Jarret a oedd gwersi yn cael eu dysgu o feysydd 
sydd wedi gweld pigyn o'n blaenau. Mewn rhai meysydd, mae'r pigyn 
hwn wedi effeithio llawer mwy ar ein grwpiau staff ac mae parhad 
busnes yn bwysig iawn. Ymatebodd Keith Reid, gan gytuno bod hyn 
yn bwysig iawn ac mae ganddo'r potensial i roi her a straen 
sylweddol ar y bwrdd iechyd. Ei arsylwad oedd ei bod yn ymddangos 
bod set wahanol o densiynau o'i chymharu ag yn gynharach yn y 
flwyddyn. Yn y don gyntaf, canolbwyntiwyd yn bennaf ar COVID-19 
ac nid yw hyn yn wir nawr. Mae set wahanol o ddisgwyliadau o ran 
cynnal mynediad at wasanaethau a sicrhau bod y gweithlu ar waith. 
Mae'r pwysau bellach ar raddfa fwy ac yn fwy cymhleth. Mae yna 
ymdeimlad o bryder ymysg y gweithlu.  

Dywedodd Maggie Berry ei bod yn falch bod penderfyniad wedi'i 
wneud i benodi archifydd ar gyfer COVID-19. Ychwanegodd Keith 
Reid y byddai'r gweithiwr yn cychwyn ar unwaith, gan ei bod yn 
bwysig dal yr holl gamau gweithredu a gwersi a ddysgwyd sy'n 
gysylltiedig â COVID-19.  

Cyfeiriodd Maggie Berry at Gyfarwyddwr Cynorthwyol Iechyd a 
Diogelwch, a oedd wedi rheoli dull cyson o ymdrin â'n bylchau 
gwelyau a oedd wedi sicrhau'r capasiti mwyaf posibl i'r bwrdd iechyd. 
Dywedodd Keith Reid fod hwn yn ddarn gwych o waith, sydd wedi 
cynorthwyo ein cynlluniau modelu gallu ac wedi ein galluogi i gynnal 
capasiti yn y system. 

Dywedodd Maggie Berry fod y Pwyllgor Iechyd a Diogelwch wedi 
codi pryderon ynghylch llenni Perspex ac urddas cleifion. Fe 
wnaethant hefyd godi pryder ynghylch trosglwyddiadau heintiau a 
gaffaelwyd gan ofal iechyd ac a fyddai hyn yn ffactor yn adroddiad 
RIDDOR ar gyfer yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.  
Dywedodd Keith Reid fod ystyriaeth barhaus o urddas cleifion.  O ran 
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trosglwyddo nosocomiaidd, gwelwyd hyn yn y cam 1af, ond rydym yn 
gweithio i sicrhau bod gwersi a ddysgwyd yn cael eu hymgorffori yn 
ein cynlluniau. Mae angen i ni hefyd ystyried sut rydyn ni'n defnyddio 
ein staff er mwyn osgoi'r risg o drosglwyddo. Atgoffodd aelodau'r 
Bwrdd fod gennym bellach ddata amser real fel rhan o'r dangosfwrdd 
i fonitro trosglwyddiadau nosocomiaidd.  

Cyfeiriodd Matt John at ap GIG COVID-19, a lansiwyd heddiw ar 
gyfer y rhai dros 16 oed. Gellir lawrlwytho hwn trwy Google neu 
blatfform Apple.  

Holodd Nuria Zolle a oedd gennym wybodaeth am nifer y bobl na 
allant gael prawf ac sy'n gyrru galw yn rhywle arall. Dywedodd Keith 
Reid fod pryderon yn cael eu codi mewn perthynas â 119 a phorth y 
llywodraeth a oedd wedi cyfeirio pobl at brofion y tu allan i'r ardal. 
Bellach mae capasiti yn lleol a llawer mwy o reolaeth a 
dibynadwyedd lleol ar gyfer profi. Dylai aelodau'r cyhoedd fod yn 
hyderus wrth ddefnyddio ein llinell ffôn bwrpasol ar gyfer cyrchu 
profion.  

Holodd Keith Lloyd a roddwyd sylw i effaith y pandemig ar iechyd a 
lles meddwl a pha gamau oedd yn cael eu cymryd i fynd i'r afael â 
hyn i'r staff a'r cyhoedd.  Atebodd Keith Reid fod hwn yn bryder 
cyson, yn enwedig mewn perthynas â'r rhai sydd wedi dioddef colli 
cyflogaeth neu golledion ariannol. Gweithredwyd y noddfa iechyd 
meddwl ar gyfer y rhai sydd angen cefnogaeth arbenigol. O ran 
cymorth iechyd meddwl generig, mae hyn wedi'i nodi trwy'r grwpiau 
cymunedol a'r trydydd sector ar gyfer grwpiau agored i niwed.  Mae 
hwn yn faes pwysig, a byddai swyddogion gweithredol yn hapus i 
dderbyn awgrymiadau neu gyfleoedd i fynd i'r afael yn benodol â 
chymorth iechyd meddwl. 

Diolchodd Emma Woollett i Keith Reid, Sian Harrop-Griffiths a'i thîm 
am eu holl gefnogaeth a'u gwaith caled.  

Penderfyniad (i) Diweddariad Cyffredinol 

- Dylid nodi cynnydd wrth ymateb i COVID-19 a gweithgaredd 
allweddol yn ystod Mehefin a Gorffennaf 2020.  

- Nodwyd y risgiau critigol trosfwaol i'r bwrdd iechyd mewn 
perthynas â'r pandemig.  

(ii) Profi, Olrhain a Diogelu 

- Nodwyd gofynion Llywodraeth Cymru ar gyfer y rhaglen profi, 
olrhain ac amddiffyn.  

- Nodwyd y cynnydd a wnaed ar draws Bae Abertawe wrth 
weithredu'r rhaglen Prawf, Olrhain a Diogelu ar sail 
amlasiantaeth.  

- Nodwyd y risgiau sy'n gysylltiedig â gweithredu'r rhaglen.  
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- Nodwyd cyflwyno Cynllun Atal ac Ymateb Covid Bae 
Abertawe i Lywodraeth Cymru a'r ailgyflwyno arfaethedig.  

276/20 CYNLLUN GWEITHREDOL AR GYFER CHWARTERAU TRI A 
PHEDWAR  

 

 Derbyniwyd adroddiad yn darparu diweddariad ar y cynllun 
gweithredol ar gyfer chwarterau tri a phedwar.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Siân Harrop-Griffiths y 
pwyntiau a ganlyn: 

- Ystyriwyd y cynllun mewn sesiwn friffio ar gyfer aelodau 
annibynnol ym mis Awst. Mae'r adroddiad hwn yn rhoi 
diweddariad ar y dull gweithredu a'r gwaith hyd yn hyn;  

- Cyhoeddwyd Atodiad 1, cynllun amddiffyn y gaeaf, gan 
Lywodraeth Cymru ac mae'n nodi eu dull a'u disgwyliadau ar 
gyfer y gaeaf sydd i ddod.  Mae'n ofynnol i ni fel bwrdd iechyd 
baratoi ymateb iddo;  

- Mae Atodiad 2, sy'n nodi gwaith modelu manwl ar gyfer 
gwelyau cyffredinol a gwelyau brys a modelu rhyddhau gwaith 
manwl a chapasiti cymunedol, yn dal i gael ei gwblhau;  

- Mae datblygiad y cynllun Tymhorol integredig yn cael ei 
baratoi mewn cydweithrediad agos ag Awdurdodau Lleol ac 
mae'n cael ei drafod trwy'r grŵp arian cymunedol.  Bydd hyn 
yn rhan annatod o gynllun gweithredol chwarter 3 a chwarter 
4;   

- Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi templed i'w gwblhau ar 
gyfer chwarter 3 a chwarter 4. Bydd angen rhywfaint o 
fanylion meintiol ar weithgaredd ar draws gwasanaethau 
craidd a mesurau iechyd cyhoeddus, ac mae'r tîm yn gweithio 
trwy'r rheini ar hyn o bryd. Bydd hefyd yn cynnwys dogfen 
naratif fer;  

- Bydd y cynllun llawn yn cael ei gyflwyno ar 16 Hydref 2020, 
cyn y dyddiad cau ar 19 Hydref 2020.  

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol: 

Cyfeiriodd Darren Griffiths at y dull ariannol a nodwyd yn yr 
adroddiad, gan ychwanegu ein bod ar hyn o bryd yn mireinio'r 
rhagolwg ariannol diwedd blwyddyn.  Bydd mentrau newydd yn dod 
i'r amlwg trwy'r broses gynllunio integredig a fydd yn cynyddu'r diffyg 
ariannol, ac mae'r rhain yn cael eu hadolygu a'u blaenoriaethu. O ran 
y broses gyfalaf, rydym ar hyn o bryd yn ymgysylltu â Llywodraeth 
Cymru i chwilio am gyfleoedd pellach i ddatblygu'r cynllun cyfalaf 
ymhellach.  
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Cyfeiriodd Kathryn Jones at ddull y gweithlu ar dudalen 5 yr 
adroddiad, gan dynnu sylw at ddatblygu offeryn modelu i ddeall 
argaeledd staff yn well. Roedd y gwaith tîm yn gweithio trwy 
gynlluniau gweithlu ar gyfer ymchwydd craidd ac ymchwydd uwch.  

Tynnodd sylw at y galwadau niferus ar y gweithlu ar hyn o bryd 
mewn gwasanaethau craidd, gan gefnogi gwaith y gwasanaeth 'profi, 
olrhain a diogelu' a chynghorodd fod angen cynnwys y rhain i gyd yn 
y cynllun. Mae staff yn flinedig ac yn bryderus am ail don, felly 
byddwn yn parhau i roi pwyslais ar wasanaethau iechyd a lles i'n 
staff. Ychwanegodd ymhellach fod ymgyrch recriwtio wedi cychwyn. 

Hysbysodd Emma Woollett y Bwrdd y byddai cyfarfod Bwrdd 
Arbennig yn cael ei gynnal ddechrau mis Hydref pan fydd aelodau'n 
gallu ystyried y cynllun yn fwy manwl.  O ystyried y dyddiad cau ar 
gyfer cyflwyno, bydd yn rhaid i'r gymeradwyaeth derfynol fod trwy 
weithred y Cadeirydd, ond roedd hi'n awyddus i aelodau'r Bwrdd gael 
y cyfle llawnaf i graffu ar y cynllun cyn y gymeradwyaeth hon.  

Penderfyniad 
- Nodwyd y diweddariad ar ddatblygiad o ddrafft terfynol Cynllun 

Gweithredol Ch3 a 4 drafft terfynol BIPBA;  
- Nodwyd y camau gweithredu a'r llinellau amser diwygiedig sy'n 

cyd-fynd â derbyn a chyflwyno cydrannau iechyd a gofal 
cymdeithasol y Cynllun Amddiffyn y Gaeaf;  

- Nodwyd y broses ar gyfer ystyried, adolygu a blaenoriaethu 
cynigion gwasanaeth sy'n deillio o'r Cynllun Ch3 a 4;  

 

277/20 ADRODDIADAU MATERION ALLWEDDOL  

 (i) Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch 

Derbyniwyd a nodwyd adroddiad yn nodi trafodaethau allweddol y 
Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch a gynhaliwyd ym mis Mai 2020. 

(ii) Pwyllgor Iechyd a Diogelwch 

Derbyniwyd adroddiad yn nodi trafodaethau allweddol y Pwyllgor 
Iechyd a Diogelwch a gynhaliwyd ym mis Medi 2020 gyda nodyn 
diweddaru ar lafar yn amlinellu bod cynnal a chadw ôl-groniad yn 
parhau i fod yn broblem, ac roedd anhawster cael ymgysylltiad a 
chyfrifoldeb gan rai o'r safleoedd llai. Mae'r pwyllgor yn parhau i 
ymgorffori'r diwylliant iechyd a diogelwch. 

(iii) Pwyllgor Perfformiad a Chyllid 

Derbyniwyd a nodwyd adroddiad yn nodi trafodaethau allweddol y 
Pwyllgor Perfformiad a Chyllid a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf 2020, 
gyda diweddariad ar lafar yn amlinellu'r canlynol o gyfarfod Medi 
2020: 

 



Eitem Agenda 1.5  

12 | T u d a l e n  

 

Dywedodd Martin Sollis fod canolbwyntio ar berfformiad o ran y 
pedwar pedrant niwed yn bwysig a'i bod yn braf gweld perfformiad 
cadarnhaol trwy gydol y pandemig, er enghraifft, ym mherfformiadau 
canser ac amseroedd trosglwyddo. Derbyniwyd diweddariad ar Ofal 
Iechyd Parhaus ac amlygwyd bod trefniadau gweithio mewn 
partneriaeth yn gryfach o lawer.  

Dywedodd Emma Woollett fod rhai elfennau o orgyffwrdd o fewn y 
cylch gorchwyl ac y byddai'n ddefnyddiol adolygu'r cylch gorchwyl 
hwn er mwyn osgoi dyblygu trafodaeth mewn pwyllgorau.  

Roedd yr aelodau'n fodlon cymeradwyo'r cylch gorchwyl.  

Penderfyniad  - Cymeradwywyd cylch gorchwyl y Pwyllgor Ansawdd a 
Diogelwch;   

- Cymeradwywyd y cylch gorchwyl a'r cynllun blynyddol ar 
gyfer pwyllgor iechyd a diogelwch;   

- Cymeradwywyd y cylch gorchwyl ar gyfer pwyllgor 
perfformiad a chyllid.  

- Cytunwyd y byddai adolygiad strategol o gylch gorchwyl y 
Pwyllgor yn cael ei gynnal. 

 

 

 

 

 

PW 

278/20  MEWNOSOD FALF AORTIG TRAWSGROENOL (TAVI)  

 Derbyniwyd adroddiad diweddaru ar fewnosod falf aortig 
trawsgroenol (TAVI).  

Tynnodd Richard Evans sylw at y pwyntiau canlynol;  

- Roedd y Bwrdd yn ymwybodol o’r cynllun gweithredu a 
ddatblygwyd mewn ymateb i’r adroddiad a gomisiynwyd 
ganddo ym mis Rhagfyr 2018, ar ôl iddi ddod yn amlwg bod 
nifer o gleifion wedi profi canlyniadau niweidiol oherwydd 
amseroedd aros o fewn y gwasanaeth;  

- Mae'r papur hwn yn rhoi sicrwydd ar gynnydd yn erbyn y 
cynllun gweithredu, gan ddangos tynhau'r broses a'r 
amseroedd aros cyfredol er gwaethaf heriau gyda COVID-19;  

- Yn yr atodiadau sydd ynghlwm mae'r fframwaith sicrwydd, a 
ffurfiwyd o amgylch argymhellion Coleg Brenhinol y 
Meddygon; 

- Mae'r dangosfwrdd ansawdd yn rhan allweddol o'r fframwaith 
sicrwydd hwnnw.  Mae'n gyfres o fesurau sy'n mesur ansawdd 
y gwasanaeth rydyn ni'n ei ddarparu. Rhennir hyn â'r pwyllgor 
Ansawdd a Diogelwch yn rheolaidd;  
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Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol;  

Dywedodd Andrew Jarret yr hoffai gofnodi ei werthfawrogiad a 
chymryd y cyfle i ddiolch i Richard Evans a'i dîm am eu dull cyfrifol a 
thryloyw wrth ddelio â hyn.  Fel aelod o'r Bwrdd, gall nawr gymryd 
llawer mwy o sicrwydd ar y camau cadarnhaol ymlaen.  

Penderfyniad Dylid nodi'r adroddiad.   

279/20  DIWEDDARIAD YSBYTY MAES   

 Derbyniwyd diweddariad ar yr ysbyty maes.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, tynnodd Chris White sylw at y pwyntiau a 
ganlyn;  

- Mae'r papur yn rhoi diweddariad i'r adroddiad a ddarparwyd i'r 
Bwrdd ym mis Gorffennaf 2020;  

- Mae'r newid mewn rhagdybiaethau modelu a chanllawiau gan 
Lywodraeth Cymru ar ryngweithio cymdeithasol wedi arwain 
at ostyngiad yn y gallu a ragwelir sy'n ofynnol; 

- Cynhaliwyd arfarniad opsiwn trwy Grŵp Sefydlu Ysbytai Maes 
y bwrdd iechyd i bennu ymateb diwygiedig Ysbyty Maes yn y 
dyfodol.  Canlyniad yr arfarniad hwn oedd y gallai ymateb y 
bwrdd iechyd gael ei ddarparu o Ysbyty Maes y Bae yn unig;  

- Gofynnwyd am Chair’s Action (a rhoddwyd ef ar 13 Awst 
2020) i gefnogi’r newid yn y model; 

- Trosglwyddwyd gwasanaethau o Ysbyty Maes Llandarcy i 
Ysbyty Maes y Bae ar 28 Awst; 

- Roedd y broses ddadgomisiynu a'r trefniadau ar gyfer dyddiad 
ar gyfer terfynu'r contract yn ffurfiol yn cael eu trafod ar hyn o 
bryd i sefydlu dyddiad y gellir cytuno arno ar gyfer terfynu 
contract yn gynnar. 

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol;  

Holodd Martyn Waygood a oedd mater dŵr y gellir ei yfed ar y safle 
wedi'i ddatrys. Dywedodd Chris White fod rhai problemau gyda'r 
cyflenwad dŵr, ond cynhaliwyd cyfres o brofion a'i ddealltwriaeth 
oedd bod y cyflenwad bellach yn addas at y diben.  

Dywedodd Darren Griffiths wrth y Bwrdd fod Hwb Sicrwydd 
Integredig Llywodraeth Cymru wedi cynnal asesiad o lywodraethu 
sefydlu ysbytai maes. Roedd saith canfyddiad yn yr adolygiad a 
droswyd yn un ar ddeg o gamau, ac mae saith ohonynt yn gyflawn. 
Bydd adolygiad dilynol ar 7 Hydref gyda'r tîm adolygu. Cadarnhaodd 
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Martin Sollis fod canlyniad yr adolygiad a’r cynnydd yn erbyn pob 
gweithred yn cael eu craffu gan y Pwyllgor Archwilio i sicrhau bod 
pob gwers yn cael ei dysgu a’i hymgorffori. 

Penderfyniad  - Nodwyd y diweddariad ar ddarpariaeth Ysbyty Maes i gynnal 
parodrwydd capasiti yn unol â chapasiti wedi'i fodelu.  

 

280/20  ACHOS AMLINELLOL STRATEGOL AR GYFER AIL-DDARPARU 
IECHYD MEDDWL ACÍWT OEDOLION  

 

 Derbyniwyd yr achos amlinellol strategol ar gyfer ail-ddarparu 
iechyd meddwl acíwt oedolion;  

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol;  

- Roedd hon yn garreg filltir arwyddocaol i'r bwrdd iechyd; dim 
ond dau fwrdd sydd yn y DU sy'n defnyddio hen gyfleusterau 
ysbyty o'r fath;  

- Cynhaliwyd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn 2013/14 ar 
drefniadau ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl yn y 
dyfodol a chytunwyd i leoli un cyfleuster yn rhanbarth Castell-
nedd Port Talbot;  

- Ni chymerwyd hyn ymlaen gan fod ffocws ar flaenoriaethau 
mewn lleoliadau cymunedol. Fe'i codwyd eto yn 2017, ond 
gohiriwyd y cynnydd oherwydd newid ffiniau Pen-y-bont ar 
Ogwr;  

- Ail-ddechreuodd cam cyntaf y broses achos busnes yn 2019, 
a bu ymgysylltiad sylweddol â chleifion, defnyddwyr 
gwasanaethau a gofalwyr;  

- Ni wnaed unrhyw benderfyniadau penodol o ran y lleoliad, 
gyda nifer o bosibiliadau yn cael eu hystyried.  Roedd yn 
bwysig nodi bod Cefn Coed wedi cael ei ddatgan yn weddill fel 
gofyniad, felly gallai penderfyniad i ddefnyddio'r wefan hon fod 
â goblygiadau ar gyfer derbyniadau cyfalaf.  Fodd bynnag, 
nodwyd risgiau clinigol a gweithredol posibl o beidio â 
chydleoli gwasanaethau yn ystod gwaith timau prosiect, felly 
roedd yn briodol cadw safle Cefn Coed fel opsiwn posib;  

- Roedd yn bwysig tynnu sylw at oblygiadau ariannol yr achos 
hwn. Mae'r adroddiad yn nodi bwlch refeniw o £400k.  Mae 
hyn yn gysylltiedig â'r cynnydd yn y gwasanaeth datrys 
argyfwng a darparu uned gofal dwys seiciatryddol newydd.  

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol;  
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Dywedodd Mark Child fod yr adroddiad hwn yn hwyr ac roedd croeso 
mawr iddo. Ar ôl ymweliad diweddar â Chefn Coed, roedd yn 
drawiadol pa mor hen oedd y safle, a gorau po gyflymaf y gallwn 
ddod i benderfyniad ar gyfer y cyfleuster annibynnol modern newydd.  

Adleisiodd Keith Lloyd y pwynt uchod gan groesawu’r adroddiad, gan 
nodi bod Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru wedi nodi hwn fel maes 
allweddol i’w ddatblygu yn eu hymweliad diwethaf. Byddai 
ymgynghoriad cyhoeddus yn bwysig iawn a bydd angen mynediad 
da i drafnidiaeth gyhoeddus ar y safle er mwyn i gleifion a 
pherthnasau allu ymweld â hi. 

Cyfeiriodd Jackie Davies at yr uned iechyd meddwl yn Nghastell-
nedd Port Talbot gan ychwanegu bod hwn yn gyfleuster pwrpasol a 
bod ganddo rai problemau, felly mae angen cyfleuster annibynnol i 
ddiwallu anghenion y cleifion.  

Dywedodd Martyn Waygood, ar ôl ymweld â Cefn Coed yn 
ddiweddar, ei bod yn bwysig tynnu sylw a rhoi yn ei gyd-destun bod 
pob ymdrech wedi bod i ddiweddaru'r ysbyty, a'i fod wedi'i 
adnewyddu i safon uchel. Mae'r cleifion yn gyffredinol hapus ar y 
safle ac yn gefnogol i'r staff yno hefyd.  Cefnogodd yr achos dros 
uned newydd yn llawn ond roedd yn teimlo ei bod yn bwysig tynnu 
sylw at yr ymrwymiad a'r positifrwydd yn y gwasanaeth presennol, er 
gwaethaf y bylchau corfforol diamheuol. 

Cyfeiriodd Martin Sollis at y dyddiadau dangosol yn yr adroddiad ar 
gyfer Hydref a Gaeaf 2022 a holodd a oedd y rhain yn sefydlog.  
Atebodd Sian Harrop-Griffiths fod rhai ohonynt yn sefydlog trwy 
raglen gyfalaf Cymru gyfan, ond gallem ymrwymo i weithio cyn 
gynted â phosibl ar hyn. Roedd hon yn flaenoriaeth allweddol i'r tîm 
cynllunio cyfalaf.   Ychwanegodd Martin Sollis ei bod yn bwysig ein 
bod yn sicrhau bod y cymeradwyaethau perthnasol yn cael eu 
derbyn ar yr adegau cywir ac yn cadw momentwm i fynd.  

Ailadroddodd Tracy Myhill bwynt blaenorol Martyn Waygood, gan 
nodi ei bod yn cytuno bod y datblygiad hwn yn hwyr ond roedd y 
gwasanaeth yn ymwneud â'r bobl ac roeddem yn darparu 
gwasanaeth da ar y safle. Byddai'r gwasanaeth hyd yn oed yn well 
pan fyddwn yn darparu'r cyfleuster newydd.  

Dywedodd Emma Woollett, er ei bod yn amlwg bod gan yr achos 
hwn hanes hir ac ymwybyddiaeth dda, y byddai'n fuddiol trafod 
achosion busnes sydd ar ddod yn gyffredinol mewn sesiynau briffio 
Aelodau Annibynnol cyn eu cyflwyno i'r Bwrdd.  Bydd hyn yn cefnogi 
Sian Harrop-Griffiths yn y broses graffu a chymeradwyo'r achosion.   

Penderfyniad  - Nodwyd y gwaith datblygu a wnaed gyda phartneriaid i 
gwblhau'r Achos Amlinellol Strategol.  
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- Cymeradwywyd yr Achos Amlinellol Strategol i'w gyflwyno i 
Lywodraeth Cymru.  

- Nodwyd y goblygiadau i'r uwchgynllun cyfredol o gynnwys 
safle Ysbyty Cefn Coed fel un o'r opsiynau i'w hystyried ar 
gyfer yr uned newydd.  

281/20 FFRAMWAITH AR GYFER YMGYSYLLTU AC YMGYNGHORI   

 Derbyniwyd adroddiad yn gofyn am gymeradwyaeth ar gyfer y 
fframwaith ar gyfer ymgysylltu ac ymgynghori;  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Sian Harrop-Griffiths y 
pwyntiau a ganlyn;  

- Roedd y bwrdd iechyd a'r Cyngor Iechyd Cymunedol wedi 
gweithio gyda'i gilydd ar ddull o ymgysylltu'n barhaus;   

- Mae'n rhoi dull cadarn a thryloyw o sut rydym yn ymgysylltu;  

- Mae'r dull wedi'i fabwysiadu mewn rhannau eraill o Gymru;  

- Bydd y fframwaith hwn yn ein galluogi i ymgysylltu ar ystod o 
faterion ar yr un pryd;   

- Mae'r fframwaith a ddiweddarwyd wedi'i gyd-gynhyrchu gyda'r 
Cyngor Iechyd Cymunedol ac wedi'i ddiweddaru yn unol â 
deddfwriaeth ac arweiniad;  

- Nodir y fframwaith diwygiedig yn Atodiad A;  

- Mae Atodiad B yn ffurfioli'r dull o ddelio â newid gwasanaeth 
yn ystod COVID;  

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol;  

Argymhellodd Huw Patrick y fframwaith i'w gymeradwyo, gan nodi ei 
bod yn bwysig yn enwedig yn ystod COVID-19 lle mae'n ofynnol i ni 
weithio mor gyflym ac o fewn fframwaith ymgynghori da.  

Dywedodd Nuria Zolle ei bod yn hapus iawn i gefnogi ac yn falch o 
weld ein bod wedi cyd-gynhyrchu'r ddogfen  

Cymeradwyodd Maggie Berry y dull hwn, gan nodi ei bod wedi 
gweithio’n agos o’r blaen gyda’r bwrdd iechyd yn y 3ydd Sector ac 
mae’r bartneriaeth â'r 3ydd Sector yn un o’r goreuon yng Nghymru. 

Diolchodd Emma Woollett i gydweithwyr Cyngor Iechyd Cymunedol 
am y ffordd adeiladol barhaus y maent yn gweithio gyda ni.  

Diolchodd Sian Harrop-Griffiths i'r Cyfarwyddwr Cynorthwyol 
Strategaeth a Phartneriaethau, am ei gwaith ar yr adroddiad hwn a'r 
eitem ganlynol ar yr agenda   
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Penderfyniad - Nodwyd y gwaith a wnaed wrth gyd-ddatblygu a 
chydgynhyrchu’r fframwaith diwygiedig ar gyfer ymgysylltu ac 
ymgynghori rhwng y bwrdd iechyd a’r cyngor iechyd 
cymunedol;  

- Cymeradwywyd y fframwaith ar gyfer ymgysylltu ac 
ymgynghori;  

- Cymeradwywyd y cytundeb covid-19 gyda'r CIC;  

 

282/20 PARTNERIAETHAU RHWNG Y BWRDD IECHYD A'R SECTOR 
GWIRFODDOL  

 

 Derbyniwyd adroddiad yn amlinellu'r partneriaethau rhwng y bwrdd 
iechyd a'r sector gwirfoddol.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Sian Harrop-Griffiths y pwyntiau 
a ganlyn;  

- Mae'r adroddiad yn amlinellu'r trefniadau gweithio gyda'r 3ydd 
Sector a'r cyfleoedd lle gallwn ddatblygu'r perthnasoedd hyn 
ymhellach;   

- Byddwn yn cynhyrchu fframwaith strategol diwygiedig wedi'i 
ddiweddaru ar gyfer gweithio gyda'r sector gwirfoddol;   

- Mae'r adroddiad yn nodi enghreifftiau o ble rydym yn gweithio'n 
agos gyda'r 3ydd sector er enghraifft Clystyrau Meddygon 
Teulu ac Our Neighbourhood Approach;   

- Roedd yn bwysig codi'r dysgu o'r ffordd yr ydym wedi gweithio 
gyda'n gilydd yn ystod COVID-19 

- Mae dull cyd-gynhyrchiol o ddatblygu'r fframwaith gyda'r 3ydd 
Sector ac mae potensial i aelodau'r Bwrdd fod yn rhan o'r 
datblygiad.  

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol;  

Ychwanegodd Nuria Zolle fod y papur yn rhagorol ac yn sylfaen dda i 
ni adeiladu arno gyda'n perthynas â'r 3ydd Sector sy'n sylfaenol. Mae 
llawer i'w ddysgu o'r 3ydd sector ac roedd hi'n gobeithio parhau i 
gryfhau ein perthynas â nhw.  

Dywedodd Maggie Berry fod y gwaith a wnaed yn haeddu 
cymeradwyaeth. Fe wnaeth Cyllid Gofal Integredig helpu i wella'r 
berthynas hon o ran cydgynhyrchu. 

Cytunodd Mark Child â'r sylwadau uchod a nododd y byddai'n hapus 
i ymuno ag unrhyw grwpiau.  Roedd gwersi i'w dysgu o'r 3ydd sector 
a'u gallu i fod yn arbrofol.  Roedd yn ddefnyddiol gweld sut maen nhw'n 
gweithredu a dysgu ohono.  

Gofynnodd Emma Woollett am ddiolch i aelodau’r Bwrdd gael eu 
trosglwyddo i’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol Strategaeth a 
Phartneriaethau am ei gwaith hyd yma a'i hadroddiadau heddiw.  
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Penderfyniad 
- Nodwyd y bartneriaeth rhwng y bwrdd iechyd a'r sector 

gwirfoddol a'r effaith gadarnhaol y mae hyn yn ei chael ar 
ddinasyddion Bae Abertawe a'i gymunedau.  

- Nodwyd y cyfraniad sylweddol y mae'r sector gwirfoddol wedi'i 
wneud yn ystod pandemig Covid-19 i ysgogi pobl a 
chymunedau i ddarparu cefnogaeth ymarferol ac emosiynol yn 
ôl yr angen;  

- Nodwyd y cyfraniad cadarnhaol a sylweddol y mae'r sector 
gwirfoddol yn ei wneud, ac y gallai ei wneud yn gynyddol, i 
gyflawni amcanion y bwrdd iechyd;  

- Nodwyd y bwriad i ddatblygu Fframwaith Strategol gyda'r 
sector gwirfoddol ar gyfer 2021-24.  

- Nodwyd y cyfleoedd posibl i'r bwrdd iechyd gryfhau ei 
berthynas â'r Sector Gwirfoddol ymhellach.  

 

283/20 PARTNERIAETHAU GIG   

 Derbyniwyd adroddiad yn darparu diweddariad ar bartneriaethau 
allanol.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Sian Harrop-Griffiths y 
pwyntiau a ganlyn;  

- Aeth y Rhwydwaith Trawma Mawr yn fyw ar 14 Medi 2020 a 
derbyniwyd 40 o gleifion hyd yn hyn;  

- Roedd rhai wedi cael eu cydgysylltu trwy'r ddesg brysbennu. 
Bu nifer o ddychweliadau a brofodd y system, ac mae hyn 
wedi gweithio'n dda;  

- Roedd trosglwyddiad rhwng sawl bwrdd iechyd wedi mynd yn 
llyfn;  

- Cynhaliwyd cyfarfod ARCH yr wythnos diwethaf - mae busnes 
ARCH yn parhau i symud ymlaen, gyda ffocws ar rai o'r 
elfennau newid gwasanaeth;  

- Roedd y Cyd-Grŵp Gweithredol gyda Bwrdd Iechyd Cwm Taf 
Morgannwg wedi digwydd gyda'r Prif Weithredwr newydd;   

- Mae'r bartneriaeth gyda bwrdd iechyd Caerdydd a'r Fro ar rai 
materion gwasanaeth anodd wedi bod yn gweithio'n dda.  

Wrth drafod yr adroddiad, dywedodd Tracy Myhill fod y Cyd-Grŵp 
Gweithredol diweddar gyda chydweithwyr Cwm Taf Morgnnwg wedi 
mynd yn dda, a bod sgyrsiau cadarnhaol wedi digwydd ynglŷn â 
gweithio mewn partneriaeth, rhannu risg a gweithio er budd cleifion a 
staff. Ychwanegodd fod honno'n berthynas bwysig i'r bwrdd iechyd 
gan fod dros 100 o gytundebau llinell gwasanaeth rhyngom ac mae'n 
bwysig ein bod ni'n gweithio gyda'n gilydd wrth symud ymlaen.  
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Penderfyniad  Dylid nodi'r adroddiad.   

284/20 PARTNERIAETHAU ALLANOL   

 Derbyniwyd adroddiad yn darparu diweddariad ar y bartneriaethau 
allanol.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Sian Harrop-Griffiths y 
pwyntiau a ganlyn:  

- Roedd achos busnes y Campws Iechyd, a gynhelir trwy 
Fargen y Ddinas, bron wedi'i gwblhau. Byddai'r 
cydweithrediad hwn rhwng Prifysgol Abertawe, Hywel Dda a'r 
bwrdd iechyd yn darparu dau ddatrysiad safle i wella iechyd a 
lles yn y rhanbarth;   

- Mae Cam 1 yn cynnwys datblygiad yn Nhreforys, canolfan 
technoleg ddigidol, ac yn Singleton y cynnig yw datblygu 
canolfan arloesi ar gyfer iechyd, lles, gwyddor bywyd a 
chwaraeon;   

- Bydd yn rhaid i'r achos amlinellol strategol fynd trwy 
gymeradwyaethau amrywiol a bydd yn digwydd yn yr hydref. 
Yna bydd hwn yn cael ei gyflwyno i Fargen y Ddinas.  

 

Penderfyniad  Dylid nodi'r adroddiad.   

285/20 FFORWM PARTNERIAETH LLEOL   

 Derbyniwyd diweddariad ar y fforwm partneriaeth lleol.  

Dywedodd Kathryn Jones fod prif ffocws y fforwm ar hyn o bryd a 
dros yr ychydig fisoedd diwethaf wedi bod ar COVID-19.  

Wrth drafod yr adroddiad, nododd Maggie Berry y byddai'n fuddiol ac 
yn bwysig i aelodau'r fforwm partneriaeth lleol dderbyn y cylchlythyr 
iechyd a diogelwch diweddar sy'n canolbwyntio ar COVID-19. 
Addawodd Kathryn Jones i drefnu hyn.   

Ychwanegodd Jackie Davies yr hoffai dynnu sylw at y gefnogaeth 
ragorol y mae ein staff wedi'i chael yn ystod y pandemig ac roedd 
cydweithwyr yn y gweithlu wedi bod yn wirioneddol hyblyg yn hyn o 
beth.   

 

Penderfyniad  Dylid nodi'r adroddiad.   
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286/20 GRŴP CYFEIRIO RHANDDEILIAID   

 Derbyniwyd adroddiad diweddaru ar y Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid 
(SRG).  

Tynnodd Christine Williams sylw at y pwyntiau canlynol;  

- Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at y materion allweddol a 
drafodwyd yn y cyfarfodydd ar 7 Gorffennaf 2020 a 18 Awst 
2020;  

- Mewn perthynas â'r adroddiad adborth cleifion, er bod yr 
holiadur ffrindiau a theulu wedi'i atal, roedd adborth cleifion yn 
cael ei fonitro ar-lein ac yn cael ei adrodd yn uniongyrchol i'r 
unedau cyflenwi;  

- Cafodd y cyfarfod ar 10 Medi ei ganslo ar y funud olaf, 
oherwydd ymddiswyddiad y Cadeirydd o'r Grŵp Cyfeirio 
Rhanddeiliaid;  

- Mae gwaith ar y gweill i sicrhau Cadeirydd ac Is-gadeirydd a 
bydd newidiadau i'r memorandwm cyd-ddealltwriaeth i sicrhau 
nad yw diffyg Cadeirydd / Is-gadeirydd ffurfiol yn atal cyfarfod 
rhag digwydd eto.  

Wrth drafod yr adroddiad, ychwanegodd Maggie Berry, fel Cadeirydd 
blaenorol y SRG, pa mor bwysig oedd cael cadeirydd ac is-gadeirydd 
ar waith a pha mor bwysig iawn oedd y grŵp hwn i'r bwrdd iechyd.  

Cyfeiriodd Maggie Berry at y mater yn yr adroddiad ar lythyrau 
hygyrch, gan nodi bod mater wedi'i godi gyda Gwasanaethau 
Gwybodeg GIG Cymru a bod llythyrau hygyrch yn ofyniad o dan y 
Ddeddf Cydraddoldeb. Dywedodd Matt John ei fod yn hapus i fynd â 
hyn y tu allan i'r cyfarfod i fynd i'r afael ag ef.  

 

Penderfyniad - Trafod mater llythyrau hygyrch y tu allan i'r cyfarfod;   

- Dylid nodi'r adroddiad.  

MJ/MB 

287/20 ADRODDIAD PERFFORMIAD  

 Derbyniwyd yr adroddiad perfformiad.  

Atgoffodd Emma Woollett y Bwrdd fod yr adroddiad perfformiad wedi 
cael ei graffu'n fanwl yng nghyfarfodydd Medi 2020 pwyllgorau 
Perfformiad a Chyllid ac Ansawdd a Diogelwch.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Darren Griffiths y pwyntiau a 
ganlyn: 
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- Roedd strwythur yr adroddiad wedi newid i adlewyrchu'r 
pedwar pedrant niwed a nodwyd yn fframwaith gweithredu 
COVID-19 Llywodraeth Cymru;  

- Roedd yr adroddiad yn cynnwys tair cydran newydd;  metrigau 
gofal sylfaenol a chymunedol, metrigau COVID-19 a 
gwybodaeth am imiwneiddio a brechiadau, a fyddai’n cael eu 
datblygu yn ystod y misoedd nesaf;  

- Mewn perthynas â gofal heb ei drefnu, roedd cyfraddau 
ymateb galwadau coch o fewn wyth munud yn uwch na'r 
targed ac yn cyflawni dros 65% yn gyson;  

- Roedd yr oedi wrth drosglwyddo ambiwlans un awr wedi 
dechrau cynyddu gan fod pwysau yn cynyddu o fewn y 
system ond roedd perfformiad dros 81%;  

- Roedd adrodd mesurau strôc wedi ail-ddechrau yn dilyn ei 
atal dros dro ar ddechrau'r pandemig;  

- Roedd mis Awst wedi bod yn heriol o ran cyfradd heintiau 
uwch, a chynhaliwyd trafodaeth fanwl ar hyn yn y Pwyllgor 
Ansawdd a Diogelwch;  

- Mae tudalen 39 yn nodi ffigurau perfformiad ar gyfer gofal 
wedi'i gynllunio sy'n cynnwys metrigau ar gyfer amseroedd 
mynediad, cleifion allanol, hyd arosiadau, diagnosteg a 
therapïau. Rydym yn gweithio i fynd i'r afael â hyn cyn belled 
ag y bo modd o fewn y cyfyngiadau yr ydym yn gweithredu 
oddi tanynt ar hyn o bryd.  

- Roedd perfformiad canser yn gryf ac yn sefyll ar lefel o 88% ar 
gyfer mis Awst; 

Wrth drafod yr adroddiad, nododd Emma Woollett ei bod yn dda 
gweld y mesurau gofal sylfaenol yn yr adroddiad. Cytunodd Martyn 
Waygood, ond dywedodd fod trafodaeth yn y Pwyllgor Ansawdd a 
Diogelwch yn awgrymu y gallai hyn gael ei ddatblygu ymhellach.  

O ran ffigurau rheoli heintiau, dywedodd Martyn Waygood fod hyn yn 
cael ei drafod yn rheolaidd yn y Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch. Yn 
benodol, ar gyfer heintiau a gafwyd trwy ofal iechyd, mae nifer 
sylweddol o heintiau yn gysylltiedig â throsglwyddo o'r gymuned. 
Rhoddwyd sicrwydd i'r pwyllgor y byddai'r tîm Rheoli Atal Heintiau yn 
gweithio allan yn y gymuned i fynd i'r afael â'r mater.  

Cyfeiriodd Emma Woollett at dargedau niwroddatblygol gan nodi y 
byddai'n codi hyn y tu allan i'r cyfarfod.    

Penderfyniad - Dylid nodi perfformiad y bwrdd iechyd yn erbyn mesurau a 
thargedau allweddol. 
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288/20 ADRODDIAD ARIANNOL   

 Derbyniwyd adroddiad yn darparu diweddariad ar y sefyllfa ariannol.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Darren Griffiths y pwyntiau a 
ganlyn: 

- Y cynllun ariannol sylfaenol (cyn-COVID) ar gyfer 2020-21 
oedd diffyg diwedd blwyddyn o £24.4m; 

- Gor-wariant o £7.582m yn ystod y mis oedd sefyllfa mis pump, 
sy'n rhoi gorwariant cronnus o £ 28.711m. Mae'r sefyllfa hon 
yn net o dderbyn £37.065m gan Lywodraeth Cymru, yr oedd 
£6.831m ohoni ar gyfer staffio a £ 28.897m ar gyfer sefydlu 
ysbytai maes;  

- Ni dderbyniwyd cyllid ar gyfer COVID na'r gweithlu ym 
misoedd 4 neu 5, ond disgwylir dyraniad yn fuan;  

- Gellir priodoli'r symudiad ym mis 5 i £3.77m o effaith COVID; 
Tan-gyflawni arbedion o £1.447m a gorwariant o £2.358m o'r 
cynllun sylfaenol;  

- Mae tâl yn cael ei orwario o £1.872m yn gronnol ar ôl derbyn 
£ 6.831m gan Lywodraeth Cymru am 3 allan o'r 5 mis. Mae'n 
bwysig nodi bod costau tâl £12.3m yn uwch na'r cyfnod tebyg 
y llynedd ac rydym yn gweithio trwy hyn ar hyn o bryd;  

- Y targed cyflawni arbedion oedd £23m gyda £2.002m wedi'i 
gyflawni hyd yma a £3.6m arall wedi'i gynllunio ar hyn o bryd. 
Byddwn yn edrych ar archwiliad trylwyr i mewn i arbedion yn y 
Pwyllgor Perfformiad a Chyllid ym mis Hydref;  

- Roedd y tîm cyllid yn gweithio gyda'r Unedau i edrych ar 
gyfleoedd arbed pellach o fewn argymhellion adolygiad 
KPMG;  

- Y ffigur alldro cyfalaf yw gorwariant o £ 2.3m ond mae 
gennym gynllun cytbwys.  Roedd dyraniad gan Lywodraeth 
Cymru i dalu am y gorwariant yn ddyledus yn fuan;  

- 94% oedd perfformiad Polisi Taliad y Sector Cyhoeddus yn 
erbyn targed o 95%.  Mae'r methiant i gyrraedd y targed yn 
ymwneud â phrosesu anfonebau asiantaeth a derbyn 
nwyddau ac maent yn gweithio gyda thimau gweithredol i fynd 
i'r afael â hyn;   

- Roedd y sefyllfa a ragwelwyd wedi'i haddasu i £ 96.18m i 
gyfrif am y galw TAVI o £ 2m, gwelliant o £ 0.331m o ran 
cyflawni arbedion a £ 1.151m o gostau COVID ychwanegol;  
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- O ran y cynllun gweithredol a'r rhagolwg, roedd yn bwysig 
tynnu sylw y gallem wynebu costau ychwanegol gyda rhai 
agweddau ar weithgaredd i ateb y galw am wasanaethau 
hanfodol ac mae rhagolwg ar wahân wedi'i adeiladu i asesu'r 
rhain.   

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol:  

Diolchodd Emma Woollett i Darren Griffiths am ei adroddiad, gan 
nodi ei fod yn tynnu sylw at ba mor gymhleth yw gwahanu COVID a 
sut roedd y gafael a'r rheolaeth ar y sefyllfa danategol yn sylfaenol.   

Cytunodd Martin Sollis, gan ychwanegu bod yn rhaid i ni sicrhau bod 
y sefyllfa sylfaenol dan reolaeth wrth i ni ddelio ag ansicrwydd y 
sefyllfa bresennol. Roedd yn bwysig cynnal ein sylfaen costau a 
sicrhau nad yw hyn yn drifftio yn ystod COVID.  

Adleisiodd Mark Child y pwyntiau uchod gan nodi bod angen i ni 
gadw llygad ar y sefyllfa sylfaenol gan fod hyn hefyd yn effeithio ar 
enw da'r bwrdd iechyd gyda Llywodraeth Cymru. Yn y dyfodol agos, 
byddant yn edrych ar sut mae byrddau iechyd yng Nghymru wedi 
perfformio yn y maes hwn ac mae angen cadw gwyliadwriaeth 
gyson.  

Cytunodd Emma Woollett gan ychwanegu nad oedd a wnelo hyn â 
‘cheiniogau pinsio’ ac arbedion, roedd yn ymwneud â darparu gofal 
effeithiol ac effeithlon.  

Penderfyniad - Dylid ystyried a rhoi sylwadau ar berfformiad ariannol y bwrdd 
ar gyfer cyfnod pump (Awst) 2020-21;  

- Dylid nodi effaith refeniw Covid-19 ar gyfer cyfnod Awst 2020-
21. 

 

289/20 DEDDF LEFELAU STAFF NYRSIO (CYMRU)  

 Derbyniwyd adroddiad yn rhoi diweddariad ar gydymffurfiad y bwrdd 
iechyd â'r Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru). 

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Christine Williams y pwyntiau a 
ganlyn: 

- Darparodd yr adroddiad ffigurau cydymffurfio ar gyfer y cyfnod 
1 Ebrill 2019 i 5 Ebrill 2020;  

- Gohiriwyd yr adroddiad blynyddol hwn oherwydd COVID-19 a 
byddai wedi cael ei adrodd ym mis Mai ond cytunwyd i'w 
ohirio;  
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Cyfrifoldeb y bwrdd iechyd yw darparu lefelau staff nyrsio 
priodol ym mhob maes lle darperir gofal;  

- Fel rhan o'r Ddeddf, mae'n ofynnol i ni adrodd yn erbyn 29 
ward feddygol a llawfeddygol oedolion yn y bwrdd iechyd. 
Mae hyn yn cynnwys 7 yn Singleton, 21 yn Nhreforys ac yn 1 
yng Nghastell-nedd Port Talbot;  

- Roedd y Gweinidog Iechyd ym mis Rhagfyr 2019 wedi 
ymestyn y gofyniad i ardaloedd cleifion mewnol pediatreg, a 
gweithredwyd grŵp tasg a gorffen i fwrw ymlaen â hyn. Mae'r 
gwaith hwn wedi'i ohirio nes i ni ddychwelyd i fusnes arferol;  

- Cyfrifir y sefydliad trwy'r fethodoleg triongli, gan ddefnyddio 
gwybodaeth o fesur craffter bob dwy flynedd, barn broffesiynol 
ac adolygiad o ddangosyddion ansawdd;  

- O fewn y cyfrifiad hwnnw ar gyfer y sefydliadau, cyfrifir yr hyn 
sy'n cyfateb i amser llawn (wte) gyda hyblygrwydd o 26.9% a 
gydag 1 wte ar gyfer chwaer y ward;  

- Roedd y bwrdd iechyd wedi cytuno i'r codiad i'r sefydliadau ac 
ailaliniwyd y cyllidebau ym mis Ebrill 2020;  

- Mae'n ofynnol i ni adrodd ar sut rydym yn cynnal lefelau staffio 
a gwneir hyn trwy asesiadau risg, y fframwaith gweithredol a'r 
polisi uwchgyfeirio, cynlluniau recriwtio a chadw a'r broses 
rhestr ddyletswyddau a chraffu;  

- Mae'r Ddeddf yn gofyn am adroddiad ar yr effaith ar ofal;  

- Dros y 3 blynedd diwethaf, gwnaed cynnydd sylweddol o ran 
cwrdd â gofynion y Ddeddf.  

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol;  

Cydnabu Jackie Davies gydymffurfiad y bwrdd iechyd â'r Ddeddf a'r 
gwaith enfawr a'r gwelliant mewn gofal. Cododd ymholiad o ran 
diffyg cydymffurfio a sut y byddai'r data hwn yn cael ei ddal ac a 
fyddai'r data hwn ar gael.   

Atebodd Christine Williams nad oedd ateb ar hyn o bryd ond roedd 
hyn yn cael ei ystyried ar lefel Cymru gyfan.  Datrysiad posib fyddai 
drwy’r ‘modiwl gofal diogel’. Dywedodd ymhellach, pe bai unrhyw 
effeithiau andwyol, byddai hyn yn cael ei adrodd trwy'r system Datix. 
Sicrhaodd na fu unrhyw un hyd yn hyn.  

Penderfyniad - Dylid nodi'r adroddiad.   

290/20 DATGANIAD ANSAWDD BLYNYDDOL 2019-20  
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 Derbyniwyd y Datganiad Ansawdd Blynyddol ar gyfer 2019-20.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Christine Williams y pwyntiau a 
ganlyn: 

- Mae'r datganiad ansawdd blynyddol yn rhan o'r broses adrodd 
flynyddol ar gyfer holl sefydliadau'r GIG;  

- Oherwydd effaith COVID-19 bu oedi cyn cyflwyno, ond 
derbyniwyd cadarnhad ym mis Mai 2020 a nododd y byddai'r 
cyflwyniad erbyn 30 Medi;  

- Ni fyddai'r data yng nghyflwyniad eleni yn cael ei gymharu â 
data'r llynedd oherwydd newid ffiniau Pen-y-bont ar Ogwr, 
felly mae'r ddogfen yn cael ei chyflwyno ychydig yn wahanol;  

- Dosbarthwyd ac ystyriwyd y ddogfen yn y Grŵp Cyfeirio 
Rhanddeiliaid, y Grŵp Llywodraethu Ansawdd a Diogelwch, y 
Pwyllgor Archwilio a'r Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch cyn ei 
chyflwyno i'r Bwrdd.  

- Roedd y ddogfen yn dal i fod ar ffurf ddrafft gan fod sylwadau 
a newidiadau gan y pwyllgor Ansawdd a Diogelwch i'w 
cynnwys;  

- Bydd y ddogfen derfynol yn cael ei dosbarthu i aelodau cyn ei 
chyflwyno;  

- Byddai fersiwn Gymraeg hawdd ei darllen o'r ddogfen. 

 

Penderfyniad - Cymeradwyo'r Datganiad Ansawdd Blynyddol diwygiedig.   

291/20 PERTHYNAS IACH AR GYFER STRATEGAETH CYMUNEDAU 
CRYF 

 

 Derbyniwyd adroddiad yn ceisio cymeradwyaeth y strategaeth 
perthnasoedd iach ar gyfer cymunedau cryfach.  
 
Tynnodd Christine Williams sylw at y pwyntiau canlynol;  
 

- Roedd awdurdod lleol Castell-nedd Port Talbot a’r bwrdd 
iechyd wedi ailddatgan eu hymrwymiad i fynd i’r afael â 
cham-drin domestig a thrais rhywiol;  
 

- Mae'r ddogfen hon yn adeiladu ar gynnydd y strategaeth 
wreiddiol, a lansiwyd yn 2017 ac sy'n blaenoriaethu atal, 
amddiffyn a chefnogi;   
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- Mae'r strategaeth yn codi ymwybyddiaeth ac yn canolbwyntio 
ar feysydd cyfathrebu ac ymgysylltu allweddol, gweithio a 
chomisiynu amlasiantaeth a'r rhaglen hyfforddi genedlaethol;  

 
- Ystyriwyd yr eitem yn y Pwyllgor Diogelu a'r Pwyllgor 

Ansawdd a Diogelwch a'i chymeradwyo gan Gyngor Castell-
nedd Port Talbot.  

Penderfyniad  - Dylid nodi'r adroddiad.  
- Cymeradwywyd Strategaeth Perthynas Iach Castell-nedd 

Port Talbot ar gyfer Cymunedau Cryfach ar gyfer 2020-2023.  
- Cymeradwyo'r datganiad cyfathrebu 

 

292/20 ADRODDIAD MATERION ALLWEDDOL  

 (i) Pwyllgor Archwilio  

Derbyniwyd a nodwyd adroddiad yn nodi trafodaethau allweddol y 
Pwyllgor Archwilio a gynhaliwyd ym mis Medi 2020 gyda'r 
diweddariadau canlynol;  

O ran yr adolygiad ysbyty maes, nododd Martin Sollis ei bod yn braf 
bod y bwrdd iechyd yn dysgu gwersi, a chymerodd y Pwyllgor 
Archwilio sicrwydd bod camau'n cael eu cymryd yn dilyn 
argymhellion yr adolygiad.  

Cyfeiriodd Maggie Berry at y cytundeb rhannu risg a oedd i fod i gael 
ei ddefnyddio yn 2020/21 a sut y byddai hyn yn effeithio ar y sefyllfa 
ariannol. Dywedodd Martin Sollis fod y bwrdd iechyd yn aros i ddeall 
sut y byddai hyn yn cael ei gyfrif a mecanweithiau. Dywedodd Darren 
Griffiths yr amcangyfrifwyd bod y gwerth yn £ 2.3m a bod gan y 
bwrdd iechyd ddarpariaeth ar gyfer hyn. Sicrhaodd fod hyn yn cael ei 
adolygu'n gyson gan y Gwasanaethau a Rennir a'r bwrdd iechyd a’i 
fod yn cael ei adrodd yn ôl i'r Pwyllgor Archwilio; 

(ii)  Pwyllgor y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol  

Derbyniwyd a nodwyd adroddiad yn nodi trafodaethau allweddol 
Pwyllgor y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol a gynhaliwyd ym mis 
Gorffennaf 2020, a chynhaliwyd y drafodaeth ganlynol;  

Dywedodd Tom Crick fod COVID-19 wedi effeithio'n sylweddol ar 
gynlluniau, ond roedd ffocws ar y Gweithlu a'r Fframwaith Datblygu 
Sefydliadol i gynllunio a gweithredu rhai o elfennau strategol 
agenda'r Gweithlu a Datblygu Sefydliadol.     

(iii) Pwyllgor Deddfwriaeth Iechyd Meddwl 
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Derbyniwyd a nodwyd adroddiad yn nodi trafodaethau allweddol y 
Pwyllgor Deddfwriaeth Iechyd Meddwl a gynhaliwyd ym mis Awst 
2020, a chynhaliwyd y drafodaeth ganlynol:   

Cyfeiriodd Martyn Waygood at y 70 eithriad o dan y Ddeddf Iechyd 
meddwl, gan nodi y gall y rhain fod yn faterion cymharol fach.  Er y 
gallant gael canlyniadau, nid yw'r rhain yn arwyddocaol ar y cyfan.  O 
ran nifer y achosion ble y cadwyd cleifion yn annilys, mae'r 
canlyniadau'n fwy arwyddocaol ond sicrhaodd y Bwrdd fod y pwyllgor 
yn monitro hyn yn agos. 

Diolchwyd i Jackie Davies am ei gwaith fel Cadeirydd pwyllgor 
Pwerau Rhyddhau Rheolwyr Ysbytai.  

 

 

(iv) Pwyllgor Cronfeydd Elusennol 

Derbyniwyd a nodwyd adroddiad yn nodi trafodaethau allweddol y 
Pwyllgor Iechyd a Diogelwch a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf 2020, 
a chynhaliwyd y drafodaeth ganlynol: 

Cymeradwyodd y pwyllgor gais am arian gan gronfa elusennol 
Singleton ar gyfanswm o £ 167k mewn perthynas â phrynu offer i 
wella profiad cleifion. Diolch yn fawr i'r unigolyn a anrhegodd y rhodd 
hon a wnaeth hyn yn bosibl.   

Penderfyniad  - Cymeradwyo cylch gorchwyl y Pwyllgor Archwilio;   

- Cymeradwyo adroddiad blynyddol y Pwyllgor Deddfwriaeth 
Iechyd Meddwl;   

- Cymeradwyo adroddiad blynyddol y Pwyllgor Pwerau 
Rhyddhau Rheolwyr Ysbyty.  

- Cymeradwyo cylch gorchwyl y Pwyllgor Cronfeydd 
Elusennol.  

 

293/20 MATERION LLYWODRAETHU CORFFORAETHOL   

 Derbyniwyd a nodwyd adroddiad yn darparu diweddariad ar faterion 
llywodraethu corfforaethol.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Pam Wenger y pwyntiau 
canlynol:  

- Gofynnwyd i'r Bwrdd nodi'r Ddyletswydd Gymdeithasol-
Economaidd - 2020 sydd i fod i ddod i rym ym mis Mawrth 
2021;   
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- Cyflwynir diweddariad i sesiwn datblygu Bwrdd i ddeall effaith 
hyn ar y sefydliad;   

- Mae'r adroddiad yn nodi trefniadau'r Bwrdd a'r Pwyllgor wrth 
symud ymlaen, y bwriadwyd eu dychwelyd i drefniant cyn-
COVID;  

- Fodd bynnag, cydnabuwyd y byddai'n bwysig ystyried y realiti 
gweithredol dros yr ychydig fisoedd nesaf ac addasu'r 
trefniadau llywodraethu yn unol â hynny. 

Wrth drafod, ychwanegodd Tracy Myhill ei bod yn bwysig tynnu sylw 
y byddai'r trefniadau llywodraethu yn cael eu cymeradwyo ond eu 
bod yn destun adolygiad ar unwaith o'r sefyllfa sy'n dod i'r amlwg 
gyda COVID-19.  

 - Dylid nodi'r adroddiad; 

- Cymeradwyo'r cynnig i ddychwelyd trefniadau'r Bwrdd a'r 
pwyllgorau i'r amserlen a osodwyd cyn COVID -19 yn amodol 
ar adolygiad ar unwaith o'r sefyllfa bresennol gyda COVID-19.  

 

294/20 ADRODDIADAU BLYNYDDOL  

 (i) Ymchwil a Datblygu  

Derbyniwyd yr adroddiad blynyddol ar gyfer Ymchwil a Datblygu.  

Tynnodd Richard Evans sylw at y pwyntiau canlynol;  

- Mae'r adroddiad yn rhoi diweddariad i'r Bwrdd ar yr agenda 
Ymchwil a Datblygu gan ganolbwyntio'n benodol ar effaith 
COVID-19;  

- Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at y cyfraniad enfawr y mae'r 
bwrdd iechyd wedi'i wneud i ymchwil sy'n ymwneud â COVID 
-19, yn enwedig defnyddioldeb dexamethasone a'r prosiectau 
cydgysylltiedig y mae'r bwrdd iechyd yn ymwneud â hwy;  

Wrth drafod, cyfeiriodd Martin Sollis at y goblygiadau ariannol a 
holodd a oedd y Cyfarwyddwr Cyllid yn ymwybodol o'r golled honno 
o £ 200k sy'n gysylltiedig â cholli gweithgaredd. Dywedodd Darren 
Griffiths fod y diffyg a ragwelwyd o £ 96.1m yn cynnwys y colledion 
hyn. Holodd Martin Sollis ymhellach a fyddai hyn yn destun newid. 
Dywedodd Richard Evans fod y bwrdd iechyd yn awyddus i ail-
gychwyn treialon clinigol cyn gynted â phosibl gan fod incwm 
masnachol yn gysylltiedig â hwy.  Fodd bynnag, roedd hyn yn agored 
i niwed oherwydd y sefyllfa bresennol gyda COVID-19. 
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Addawodd Martin Sollis drafod ei bryderon ar yr effaith ariannol 
gyda'r Cyfarwyddwr Cyllid y tu allan i'r cyfarfod.  

(ii) Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 

Derbyniwyd y llythyr blynyddol gan yr Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus;  

Tynnodd Christine Williams sylw at y pwyntiau canlynol;  

- Mae'r adroddiad yn diweddaru'r Bwrdd ar y llythyr blynyddol 
gan yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus;  

- Roedd y llythyr yn gadarnhaol ac yn dangos y berthynas well 
rhwng y bwrdd iechyd a'r ombwdsmon;  

- Mae'r llythyr yn tynnu sylw at ostyngiad yn nifer y cwynion a 
gyfeiriwyd rhwng 2019/20 a 2018/19;  

- Tynnodd y llythyr sylw hefyd at y gostyngiad yn nifer y 
cwynion a aeth ymlaen i ymchwilio iddynt o gymharu â'r 
flwyddyn flaenorol.  

Wrth drafod codwyd y pwyntiau canlynol:  

Holodd Mark Child a oedd y niferoedd wedi gostwng oherwydd nad 
oedd ysbyty Pen-y-bont ar Ogwr wedi'i gynnwys. Cadarnhaodd 
Christine Williams fod y ffigurau'n debyg, ac mae'r adroddiad yn 
adlewyrchu gwelliant sylweddol yn y prosesau sydd ar waith. 

Cyfeiriodd Mark Child at un digwyddiad penodol ac atebodd Martyn 
Waygood gan nodi bod hyn wedi’i drafod yn y Pwyllgor Ansawdd a 
Diogelwch ac y gellir sicrhau’r Bwrdd bod dysgu wedi digwydd a bod 
y berthynas rhwng y bwrdd iechyd a’r ombwdsmon wedi gwella.  

Ychwanegodd Pam Wenger y dylid pwysleisio'r gwelliant yn y 
berthynas ac mae'r ombwdsmon wedi canmol y newid. Mae'r 
sgyrsiau gyda'r tîm ombwdsmon wedi bod yn gadarnhaol ac fe 
wnaethant gynghori pe na baem yn COVID-19, y byddent yn ceisio 
dad-ddwysau'r bwrdd iechyd o'i statws gwella. 

 - Nodwyd Adroddiad Blynyddol Ymchwil a Datblygu.  

- Nodwyd y llythyr blynyddol ar gyfer yr Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus.  

 

295/20 YMATEB I GWESTIYNAU GAN AELODAU'R CYHOEDD  

 Ni dderbyniwyd unrhyw gwestiynau gan aelodau'r cyhoedd.   

296/20 UNRHYW FUSNES ERAILL  
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 (i) Stori Claf 

Amlygodd Maggie Berry fod y tîm stori cleifion wedi derbyn ‘The 
Turning It Around Award’ yn y gwobrau Profiad Cleifion cenedlaethol.  

(ii) Cynllun Gwarchodaeth y Gaeaf 

Dywedodd Martyn Waygood, gan nad ydym yn ymwybodol pryd y 
bydd y brechlyn COVID-19 ar gael, ei bod yn bwysig bod y rhaglen 
brechu rhag y ffliw yn cael ei symud ymlaen a bod cymaint o bobl yn 
derbyn hyn cyn gynted â phosibl. Dywedodd Tracy Myhill fod cynllun 
manwl ar waith o ran y ffliw a brechiad COVID-19. Byddai'r cynllun 
yn cael ei rannu gydag aelodau'r Bwrdd. Dywedodd Irfon Rees fod y 
lansiad ffurfiol ar gyfer yr ymgyrch ffliw ar 23 Medi a bod y 
gweithgaredd wedi cychwyn yn fewnol gyda'r GIG ac yn y gymuned.  
 

Nid oedd unrhyw fusnes pellach a chaewyd y cyfarfod.  

 

297/20 GWERTHUSO EFFEITHIOLRWYDD Y CYFARFOD  

 Gwahoddodd Emma Woollett aelodau'r bwrdd i gyflwyno adborth ar 
y cyfarfod iddi yn uniongyrchol.  

 

298/20 DYDDIAD CYFARFOD Y BWRDD NESAF   

 Dyddiad cyfarfod cyhoeddus nesaf y bwrdd oedd dydd Iau, 26 
Tachwedd 2020.  

 

 


